



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักการภารโรง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
และพี่เลี้ยงเด็กพิการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

**บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี**
(แบบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง นักการภารโรง

ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล ผู้สมัครสอบ	หมายเหตุ
ไม่มี		

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล ผู้สมัครสอบ	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวศรวณีย์ เรืองณรงค์	
๐๐๒	นางสาวพรวิมล กลองนรินทร์	
๐๐๓	นางสาวศรัณยา น้อยสกุล	
๐๐๔	นายพงศธร เล็กแดงอยู่	

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมแก้วทิพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ในวันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไม่มารับการคัดเลือกตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีได้แจ้งไว้นี้ ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก

- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบ มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ หากไม่นำมาจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ จะได้รับบัตรประจำตัวสอบในวันที่เข้ารับการคัดเลือก)
- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือกางเกงสแล็คขาวยาว สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก มีแขน กางเกงสแล็คขาวยาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

หมายเหตุ : กรณีสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ให้นำเอกสารการสมัครมาแสดงในวันที่เข้ารับการคัดเลือกด้วย ถ้าเอกสารไม่พร้อมหรือไม่ตรงกับที่แนบในการสมัครจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

“เรียนดี มีความสุข”